

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม

“Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลัง

ปัญญา ปลุกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All”



นายชาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (กลาง) ร่วมลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลุกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All” กับ นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) (ที่ 3 จากขวา) เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ กล้าแสดงออก รวมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการทำประโยชน์ให้สังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร เชฟรอน และ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่งโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลุกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ผ่านกิจกรรมการประกวดการสรรค์สร้างโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Smart Value for All” ขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าเหนือความคาดหมาย โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงการมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้

#

ในภาพจากซ้ายไปขวา:

1. นายสิทธิสิน ตีรสิน ผู้จัดการภาคธุรกิจค้าปลีกส่วนภูมิภาค บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
2. นางสาววิญญดา ธนาดิณณภพ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
3. นางนาถปราง อภิสิริเดช ผู้จัดการภาคธุรกิจค้าปลีก กรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
4. นายชาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
5. นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

6. นางสาวจาร์วัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

7. นายบุญญฤทธิ์ ศรีอ่อนคง ผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

#

เกี่ยวกับเชฟรอน

เชฟรอนคือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันกาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “กาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และ น้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย